

Mùa xuân nghĩ về Đảng

■ NGUYỄN VĂN HƯƠNG

THẬT HIẾM CÓ ĐẤT NƯỚC NÀO TRÊN THẾ GIỚI, MỘT ĐẢNG CẨM QUYỀN ĐƯỢC NHÂN DÂN GỌI TÊN MỘT CÁCH TRIU MẾN LÀ "ĐẢNG TA" VÀ ĐƯỢC VÍ "ĐẢNG LÀ MÙA XUÂN" NHƯ Ở VIỆT NAM.



© Mừng Đảng - mừng Xuân. Ảnh: HỒ TOÀN

Đã qua những tháng mùa Đông lạnh giá, Xuân về, vạn vật tràn đầy sức sống. Mùa Xuân của thiên nhiên, đất trời hòa quyện với mùa Xuân của lòng người. Bừng lên trong tiết Xuân niềm vui tươi và hạnh phúc! Dương như, mỗi người đều có những mùa Xuân tươi đẹp trong cuộc đời mình.

Đối với đất nước Việt Nam, từ năm 1930 mùa Xuân được gắn liền với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi lẽ, cuối những năm 1920, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam đặt ra yêu cầu phải có một Đảng Cộng sản chân chính đủ sức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng. Để chấm dứt tình trạng chia rẽ trong phong trào Cộng sản ở Việt Nam và khi điều kiện chín muồi, mùa xuân năm 1930 (từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930) tại Hương Cảng, Trung Quốc, với sự nhạy bén chính trị và uy tín của mình, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) để thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện đó chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được Hội nghị thông qua. Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước trong mấy chục năm.

Từ mùa xuân năm 1930, lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử dân tộc Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới. Từ đây, mùa Xuân - Đảng Cộng sản Việt Nam - những thắng lợi của đất nước, luôn luôn đồng hành trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm, cũng như xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế 85 năm kể từ mùa Xuân lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: làm nên cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiến hành cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm đánh thắng hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt từ năm 1986 đến nay, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo tiến hành đường lối đổi mới đúng đắn, đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhờ đó, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao. Với những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được cho nhân dân trong 85 năm qua, thật xứng đáng với lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 30 Ngày thành lập Đảng (1960): "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại". Sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng đúng đắn và sâu sắc về Đảng ta. Bởi vì, "Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác".

Bên cạnh những thành tựu to lớn và rất đổi tự hào, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cũng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm. Bởi lẽ: Người cộng sản cũng là con người, nên có ưu, có khuyết, có tốt, có xấu. "Đảng ta không phải trên trời sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra". "Cũng như những người hàng ngày lụi bần mà trên người họ có hơi bùn, vết bùn... Cần phải tắm rửa lâu mới sạch". Nhưng trước sai lầm, khuyết điểm, Đảng không giấu giếm mà nghiêm túc kiểm điểm và đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Bởi vì, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:

"Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính".

Thực hiện tư tưởng của Bác, Đảng ta rất coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh từ Đại hội VI (Đại hội đổi mới toàn diện) đến nay, Trung ương Đảng đã có 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa VI, (1988); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VII, (1992); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, (1999); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, (2012). Các nghị quyết đó đều yêu cầu phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong Đảng và coi tự phê bình và phê bình là phương thức tôn tại, phát triển mang tính cách mạng của Đảng. Thông qua tự phê bình và phê bình, các tổ chức Đảng và từng đảng viên khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, phát huy ưu điểm, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò lãnh đạo đất nước. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức"; phải khiêm tốn, không hiểu danh, không kiêu ngạo, phải nhớ mình vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân. Làm được như thế, nhân dân ta càng tin yêu, quý trọng và biết ơn công lao to lớn của Đảng và mãi mãi xứng đáng "Đảng ta thật là vĩ đại".

Cùng với thường xuyên chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ ngày 3/2/2007, Đảng ta đã phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh", đến năm 2011 ban hành Chỉ thị 03 "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội...

Từ ngày thành lập đến nay, trong những thời điểm khó khăn của phong trào cộng sản quốc tế, đặc biệt những năm 90 thế kỷ XX khi Liên Xô và Chủ nghĩa xã hội Đông Âu sụp đổ, Đảng ta vẫn kiên định, giữ vững lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. "Đi bất biến, ứng vạn biến", thông nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn trùng khó khăn đưa đất nước vững bước đi lên trong niềm kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng. Chỉ có một Đảng cách mạng chân chính mới làm được những điều như thế. Tự hào về tình cảm, niềm tin nhân dân dành cho Đảng bao nhiêu, càng thấy trách nhiệm của Đảng với đất nước, với nhân dân càng nặng nề bấy nhiêu. Do đó, sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế tiếp tục đặt lên vai Đảng ta một sứ mạng cao cả.

Cũng chính vì lẽ đó mà hiếm có đất nước nào trên thế giới, một đảng cầm quyền được nhân dân gọi tên một cách triu mến là Đảng ta và được ví "Đảng là Mùa Xuân" như ở Việt Nam. Bởi vậy, cứ mỗi độ xuân về, cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, trên khắp mọi miền đất nước đâu đâu cũng rợp cờ, khẩu hiệu: Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước đổi mới. Đó chính là tấm lòng, tình cảm thiêng liêng của nhân dân dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tình cảm và niềm tin đó đã trở thành sức mạnh tinh thần vô song, thôi thúc mỗi người dân Việt Nam vững bước tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, của Bác để thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mùa Xuân nghĩ về Đảng, về công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu của đất nước đổi mới, trong mỗi chúng ta càng rạo rục niềm vui. Yêu quý, tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, bước sang năm mới Ất Mùi - 2015, một năm có nhiều sự kiện, nhiều ngày lễ trọng của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, thấm nhuần và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần làm cho Đảng gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, làm cho đạo đức, văn minh của Đảng ngày càng tỏa sáng; để đất nước mãi mãi mùa Xuân.

Mùa Xuân nghĩ về Đảng và đặt bao kỳ vọng tốt đẹp về một năm mới giành nhiều thắng lợi mới, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. ■